

Những mẫu chuyện từ cơ bút

(TIẾP THEO KỶ TRƯỚC)

Đạt Tường sưu tầm



13. Đàn cơ thủ Đồng tử, người viết khải là một chức sắc: Giáo Hữu Trần Văn Ngưu, Pháp đàn. Ông viết khải giấu kín dưới chân đèn, bài thi bát cú như sau

THI

TRƯỚC khải xin tâu với bệ tiền,

MAI sau dấu thác tiếng còn biên,

TỰ mình cất bút xưng Trời Phật,

HỘI ý đề thơ gọi Thánh Tiên.

NHƠN loại tưởng làm theo lạc lối,

*SANH linh nghi quấy phải tư riêng,
ĐỒNG tình phấn chí tâm chân lý,
THỂ thống gì đâu giáng điển truyền.*

Khi lập đàn, có Thầy về xưng danh rồi, Thầy bảo đến Thiên bàn dỡ chưng đèn lấy một cái khải, để họa vận bài thi, rồi mới mở ra xem. Thầy cho bài thi đáp lại thi của người viết khải như sau:

THI

*Trước Thầy phân giải giữa đàn tiền,
Mai mốt rồi đây tội vẫn biên,
Tự lập trí tâm theo cảnh lạc,
Hội trường kết quả khá tầm Tiên.
Nhơn hòa quyết chỉ đồng như một,
Sanh chúng hồ nghi muốn tách riêng,
Đồng tình bước sang đây chánh giáo,
Thể hành phương pháp thọ chơn truyền.*

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

14. Địa không ưa thịt gà

Có một người không có Đạo ở gần Thiên Lý Đàn Ô Môn - Cần Thơ, nhà đàn của ông Nguyễn Kim Sanh (Thánh danh Thông Tâm, chức sắc Giáo Sư, là thân phụ của hiền hữu Nguyễn Kim Bia ở Ô Môn hiện nay), nhưng thường đến nhà đàn này để hầu đàn cơ. Bà rất tin tưởng Ông Trên.

Một bữa nọ bà về nhà nói lại với người chồng rằng: Ông ơi! Tôi đi hầu đàn. Có một vị về đàn xưng danh là Linh Quang Thổ Địa, nói rất hay, việc gì cũng biết rõ hết.

Người chồng bảo: Bà nói hay như thế, bây giờ tôi viết một

“bức thơ” xin mách cho tôi mua một con số đề, nếu trúng thì tôi mới tin.

Chồng viết xong báo vợ khi nào đi hầu đàn thì đem theo, lên dỡ chân đèn mà giấu kín, không để ai hay biết!

Trong một buổi lập đàn, có Đức Linh Quang Thổ Địa về xưng danh rồi thì nói: “Hiền Thiện Mỹ (tức là ông Bảy Tịnh) hãy lên Thiên bàn, dỡ chân đèn lên lấy phong thơ gửi cho Địa. Hiền quý cầm giữ nó, chờ Địa phân trần xong rồi sẽ mở ra đọc.”

Sau đó Đức Linh Quang cho bài thi:

*Ớ muội Sen! Lòng hiền muốn thử,
Rõ chánh tà căn cứ Đạo gia,
Anh Địa vốn thật là ta,
Ở nơi Thiên Lý, thịt gà không ưa.
Nay Địa muốn cho vừa lòng muội,
Rõ chánh tà, cạm cũi lo tu,
Chánh tà hai nẻo xa mù,
Tu là đàn ông chánh, quyết tu đắc thành.*

Phong thơ được mở ra và đọc lên. Trong thơ người chồng viết như vậy: “Kính gởi anh Địa! Anh có linh thiêng hộ độ cho tôi trúng được con đề 36 thì tôi cúng cho anh một con gà.”¹

(CÒN TIẾP)

1. Thiện Thông Quang sưu tầm.